



ประจำวันที่ 7 กันยายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์



เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ และมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ โดยมี นายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ ทวีพัฒน์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมรามาคาร์ดีนส์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมตอนหนึ่งว่า “...การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบนโยบายการบริหารราชการและแนวทางการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้อำนวยการศาลเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศาลยุติธรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมที่ได้กำหนดไว้ และเป็นโอกาสอันดีที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญราชการจำนวน 53 คน มาร่วมการประชุมกับผู้ผู้อำนวยการศาล เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้อุทิศตนให้กับงานราชการจวบจนใกล้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สมควรที่พวกเราซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่จะได้จดจำและถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ท่านได้สร้างไว้ เพื่อให้ศาลยุติธรรมได้รับความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน...”

ศาลภาษีอากรกลางจัดโครงการเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7



เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ศาลภาษีอากรกลางจัดโครงการเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสไลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่หน่วยจัดเก็บภาษีอากร บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทนายความ และนักศึกษา รวมจำนวน 100 คน โครงการดังกล่าวเป็นการประชุมซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม หัวข้อ “International Tax Avoidance and Transfer Pricing : How to Protect ASEAN Revenue?” เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดซื้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐกับเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “Effective Management of Arbitration”



สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการคดีอนุญาโตตุลาการอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effective Management of Arbitration) ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการ โทร. 0 2541 2298 - 9